

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Số: **99** /CT-CBTT

V/v giải trình chậm
công bố thông tin BCTC năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 04 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần X20 xin giải trình về nguyên nhân chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

Công ty cổ phần X20 có 04 công ty con và 01 công ty liên kết đặt tại nhiều tỉnh thành khác nhau nên để đảm bảo tuân thủ về thời hạn công bố thông tin, Công ty đã đề nghị và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên đã soát xét. Về thời gian công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid 19 có rất nhiều diễn biến rất phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ tới mọi hoạt động của toàn xã hội nói chung và Công ty cổ phần X20 nói riêng, trong đó có việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. Các ảnh hưởng cụ thể là:

Thứ nhất, là đơn vị sản xuất trong lĩnh vực may mặc nên Công ty cổ phần X20 chịu nhiều tác động tiêu cực do thiếu nguồn cung nguyên vật liệu, số lượng lao động lớn, mật độ lao động dày. Để giảm thiểu thiệt hại do Covid-19 gây ra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người lao động, Công ty phải bố trí thời gian làm việc luân phiên áp dụng cho toàn công ty, bao gồm cả khối gián tiếp. Theo đó, việc kết nối giữa các bộ phận liên quan đến việc lập báo cáo tài chính năm không được liên tục.

Thứ hai, để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, thực hiện hướng dẫn của Bộ y tế về việc hạn chế tiếp xúc giữa các vùng miền nên việc kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính tại các công ty con, các đơn vị thành viên bị gián đoạn, dẫn đến lập báo cáo tài chính sau soát xét của Công ty mẹ chậm. Theo đó, làm ảnh hưởng tới quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán.

Thứ ba, gần cuối tháng 3 năm 2020, chính phủ có quy định về việc hạn chế phương tiện công cộng giữa các vùng miền nên việc gửi và tiếp nhận báo cáo tài

chính đã được kiểm toán giữa Công ty kiểm toán và các Công ty con, giữa các Công ty con và Công ty mẹ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Điều này làm ảnh hưởng tới việc kiểm tra, đối chiếu thông tin trên báo cáo hợp nhất, dẫn đến tiến độ tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất chậm so với quy định.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần X20 kính giải trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về nguyên nhân chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, L04;

